

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๐๖ / ๑๖๕๔๑



สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๙๘๕๐ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานฯ พิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ ออกไปอีก ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒) ในวงเงินตามมติคณะกรรมการรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เสนอ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติที่สามารถบูรณาการการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทุกเหตุการณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานเข้าด้วยกัน โดยใช้หมายเลข ๑๙๑ เลขหมายเดียว เพื่อลดความสับสนของประชาชน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุได้อย่างทันที่

๒. อย่างไรก็ดี เนื่องจากที่ผ่านมาการดำเนินโครงการฯ เกิดปัญหาและอุปสรรค ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่คณะกรรมการรัฐมนตรีอนุมัติได้ จึงเห็นควรมอบหมายให้ ดร. เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินการโครงการฯ ให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่เสนอ ทั้งนี้ กรณีที่ ดร. ไม่สามารถผูกพันสัญญาได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เห็นควรให้ ดร. เสนอคณะกรรมการพิจารณายกเลิกโครงการฯ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิษณุยุทธ บุญชิต)

รองเลขาธิการฯ รักษาการแทน

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๙๑๖๐ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๘๖๐

Email: sukitt@nesdc.go.th